

## DỊCH VỤ “HỌC MUỐN”



MỘT AI ĐÓ ĐÃ TỪNG PHÁT BIỂU RẰNG: XÃ HỘI Càng HIỆN ĐẠI THÌ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ ĐI KÈM Càng PHÁT TRIỂN. CÓ PHẢI VÌ THẾ MÀ NGAY CẢ TRÊN GIẢNG ĐƯỜNG BÂY GIỜ CŨNG CÓ DỊCH VỤ HỌC THUÊ, HỌC MUỐN. CÓ CẦU THÌ ẮT CÓ CUNG, ĐÓ LÀ QUY LUẬT TỰ NHIÊN VÀ LOẠI HÌNH DỊCH VỤ ĐẶC THÙ NÀY ĐANG NGÀY Càng PHÁT TRIỂN VÀ DẪN TRỞ THÀNH MỘT NGHỀ MỚI TRONG GIỚI SINH VIÊN...

### 1001 LÝ DO “MUỐN” NGƯỜI ĐI HỌC

Phần lớn đối tượng cần thuê người học là những anh chị sinh viên học hệ tại chức do không sắp xếp được lịch học và lịch đi làm nên thuê người học hộ để thầy cô điểm danh không bị đánh dấu vắng mặt. Thu Minh (sinh viên tại chức Khoa Kế toán, Trường ĐH Thương mại) thổ lộ: “Tôi đi làm cả ngày nên khá mệt, dù học thêm có 2 tiếng buổi tối nhưng đầu óc căng thẳng nên khó mà đến lớp được, hơn nữa con nhỏ lại hay đau ốm nên đành chắt bóp chi ra vài chục nghìn 1 buổi để thuê người học...”. Thường thường ở một lớp đại học tại chức có sĩ số khá đông đảo nên việc thầy, cô nhớ mặt từng sinh viên là rất khó. Khi ấy dù có xuất hiện thêm vài “tên” lạ mặt trong lớp thì cũng chẳng ai hay, quan trọng nhất là khi điểm danh có đủ thành viên là được.

Không chỉ sinh viên tại chức mới cần người học hộ mà ngay cả nhiều bạn sinh viên hệ chính quy cũng tìm người học đỡ cho mình. Lý do họ đưa ra là thời gian đi học và đi làm thêm có khi trùng nhau mà không muốn “hysinh” mặt nào nên thuê người học hộ cho vẹn cả đôi đường. T.Linh (sinh viên Trường ĐH Bách khoa) cho biết: “Minh đang làm cho một công ty truyền thông nên công việc cũng khá bận rộn. Có những hôm phải làm cả ngày mà nghỉ học thì không đành nên phải thuê một ai đó đến lớp

hộ. Biết làm như vậy không hay nhưng hiện này để kiếm được một công việc làm thêm đâu phải dễ...”.

Có một nguyên nhân khác bắt nguồn từ xu thế chạy theo bằng cấp ngày càng thịnh hành nên việc có nhiều sinh viên đăng ký học đồng thời cả 2 trường cùng một lúc. Khi chẳng may lịch học bị trùng lại không có “phép phân thân” nên việc họ tìm người học hộ cũng là điều dễ hiểu. Thanh Quang (sinh viên Khoa Quản lý Kinh tế - Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) thổ dài: “Minh đang theo học ở 2 trường nhưng thời gian biểu đa phần lệch nhau nên cũng đỡ vất vả. Chỉ khi mùa thi đến, lịch học ở cả 2 nơi đảo lộn tứ tung, mình không xoay sở kịp nên đành bỏ ra vài chục nghìn để thuê người đi học giúp...”.

### NGHỀ “HỌC MUỐN”

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn mà học thuê, học muốn đã trở thành một nghề mới trong giới sinh viên, thậm chí còn thu hút khá nhiều sinh viên tham gia. Theo chân Hoa (sinh viên Khoa Xuất bản - Học viện BC&TT) đến Trường ĐH Ngoại thương “học hộ” cho một chị bạn đang bận chăm chồng ốm, tôi mới thấy “nghề” này cũng khá thú vị. Công việc chính của Hoa là ngồi trong lớp chăm chú nghe giảng trong khi không hiểu thầy cô nói gì đồng thời chép bài làm sao thật dễ hiểu và đầy đủ. Thù lao cho một buổi học như vậy có giá từ 30.000 - 40.000 đồng, nếu đem so sánh với các nghề làm thêm khác của sinh viên như đi gia sư, bán hàng, phát tờ rơi... thì nghề này được coi là khá “ngon ăn”. Hoa tâm sự: “Ngày đầu vào nghề cũng thấy sợ và ngại lắm. Sợ giảng viên phát hiện trong khi các sinh viên khác trong lớp luôn nhìn mình như người ngoài hành tinh nên thấy lạng lạng! Nhưng mãi rồi cũng quen, học lâu ngày mình còn có thêm nhiều bạn mới...”.

Đã là nghề thì phải có hợp đồng hẳn hoi. Học thuê cũng vậy, thường thì hợp đồng theo tháng, theo tuần còn nếu học vài ba buổi thì hai bên tự thỏa thuận với nhau, tuy nhiên thường thì phải có người trung gian đứng ra để tìm người học chứ ít ai đích thân “lộ diện”. Cũng theo Hoa “nghề này phải kiên trì và tâm lý vững thì mới trụ được, ai mà chịu khó cũng kiếm được vài trăm nghìn một tháng, thế là đủ tiêu”.

Thoạt nghe những người trong cuộc nói thì thấy đơn giản nhưng khi bước chân vào nghề mới thấy mọi việc thật phức tạp. H.Trang (sinh viên Khoa Lịch sử, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) kể: “Minh đi học hộ một chị ở Học viện Tài chính, ngồi bình thường thì không sao nhưng chỉ lo hôm nào thầy giáo gọi phát biểu hoặc làm bài kiểm tra thì đúng là hết hồn vì mình hoàn toàn không biết gì cả!”.

Từ xưa đến nay ai cũng biết con đường học vấn là con đường khá gian nan, để trở thành một người trí thức thực sự không có cách nào hết là phải tự mình mày mò, học hỏi và trau dồi tri thức. Người ta có thể mua hộ, làm hộ, cầm hộ, giúp hộ... thậm chí ăn uống hộ nhưng không ai có thể sống hộ chúng ta. Thói quen lười nhác và tâm lý chuộng bằng cấp của một số bạn trẻ ngày nay đã ít nhiều thủ tiêu tinh thần phấn đấu sáng tạo trong họ. Không biết tương lai của những tân cử nhân này sẽ đến đâu khi mà kiến thức trong học chỉ là những con số không tròn trĩnh...?

>> THU HẰNG